

รายการงานการประชุมคณะทำงานกลุ่มพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา

วันที่ ศุกร์ที่ 20 มิถุนายน 2556

ช่วงเช้ามีการสัมมนาเรื่อง “มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน : จะพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศกันอย่างไร”

โดย อ.พิมพ์ร่ำไพ เปรรมสมิทธิ์

ณ ห้องประชุมชั้น 7 สำนักงานวิทยทรัพยากร เวลา 9.00 น. – 12.00 น.

โดยมีเนื้อหาสรุป ดังนี้

อ.พิมพ์ร่ำไพแจ้งว่า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยบูรพา เป็นตัวแทนจากมหาวิทยาลัยเมืองไทย เข้าร่วมในมหาวิทยาลัยอาเซียน Asean University Network (AUN) เดิมประเทศไทยมี 2 มหาวิทยาลัย คัดเลือกจาก มหาวิทยาลัยใน กทม. 1 แห่ง และมหาวิทยาลัยต่างจังหวัด 1 แห่ง แต่ตอนนี้ มีมหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้าร่วมด้วย Server อยู่ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ตัวแทนมหาวิทยาลัยจากพม่า ไม่เคยเข้าร่วมประชุม และศูนย์เอกสารประเทศไทย สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีข้อมูลทางด้าน Asean ค่อนข้างสมบูรณ์

ประชาคมอาเซียน มี 3 เสาหลัก ได้แก่

- ประชาคมการเมืองและความมั่นคง (ASEAN Political and Security Community : APSC) เพื่อสร้างอาเซียนให้เป็นประชาคมที่มีเสถียรภาพและสันติภาพ ปราศจากภัยคุกคามทางการทหารและภัยคุกคามรูปแบบใหม่ เช่น ปัญหายาเสพติด และปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ
- ประชาคมเศรษฐกิจ (ASEAN Economic Community : AEC) เพื่อมุ่งสู่การเป็นตลาดและเป็นฐานการผลิตเดียวที่สามารถแข่งขันกับภูมิภาคอื่นได้ โดยมีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ แรงงานฝีมือ และเงินทุนอย่างเสรี ในขณะเดียวกันก็ต้องให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศสมาชิกใหม่ของอาเซียน (กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม หรือ CLMV) เพื่อลดช่องว่างของระดับการพัฒนา และเพื่อช่วยยกระดับศักยภาพของกลุ่มประเทศเหล่านี้ ในการเข้าสู่กระบวนการรวมตัวทางเศรษฐกิจของอาเซียนได้ดียิ่งขึ้น
- ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม(ASEAN Socio-Cultural Community : ASCC) ยกระดับคุณภาพชีวิตในทุกด้านให้ประชาชนมีความอยู่ดีกินดี ในสิ่งแวดล้อมที่ดี มีความมั่นคงทางสังคม พร้อมรับมือกับผลกระทบอันเนื่องมาจากการรวมตัวทางเศรษฐกิจ ตลอดจนมีความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกัน มีสานึกความเชื่อมโยงทางประวัติศาสตร์ มรดกทางวัฒนธรรม และมีสานึกร่วมในอัตลักษณ์ของภูมิภาค เพื่อสร้างให้เกิดสานึกการเป็นเพื่อนบ้านที่ดี มีความรับผิดชอบ อันจะนำไปสู่การสร้างให้ประชาคมอาเซียนเป็นสังคมแห่งความห่วงใยช่วยเหลือเกื้อกูลกัน

วิทยากรได้ให้ข้อสังเกตว่าห้องสมุด ควรจัด Resources ตามเสาหลักนี้

ประชาคม หมายถึง กลุ่มที่ห้องสมุดให้บริการ

- บุคคลทั่วไป ให้บริการชุมชนรายรอบด้วย
- มหาวิทยาลัย ให้บริการทุกกลุ่ม ทุกสำนักวิชาภายในมหาวิทยาลัย
- เฉพาะกลุ่ม เฉพาะสำนักวิชา

ห้องสมุด Hawai มี Collection Asean ด้วย และได้รวมประเทศติมอร์ไปด้วย

ในภูมิภาคอาเซียน เวียดนามมีการพัฒนาเร็วมาก อย่างเช่น ห้องสมุด เวียดนามจะส่งบรรณารักษ์ไปเรียนปริญญาโทที่สหรัฐอเมริกาปีละ 20 คน โดยทุนรัฐบาล ซึ่ง 5 ปีที่ผ่านมา เวียดนามมีบรรณารักษ์จบปริญญาโทจากอเมริกาแล้ว 100 คน ซึ่งประเทศไทย ทุนทางด้านบรรณารักษ์ จะไม่มีใครให้ความสำคัญ

ช่วงบ่าย เวลา 13.00 น. เป็นการประชุมคณะกรรมการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ โดยมีข้อสังเกตจาก ม.เกษตร ที่ไม่ซื้อฐานข้อมูล E-Book เป็นรายปี จะซื้อ E-Book ที่ซื้อขาดทั้งหมด ซึ่งปัญหาบางฐานข้อมูลพอ Save ไปแล้ว ประมาณ 2 เดือน จะ Delete ตัวเอง จึงเห็นว่าเป็นการเอาเปรียบของบริษัท

บุญเพ็ญ ชูทอง

### บรรยากาศการฟังสัมมนา





